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โดย นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา “SEC Digital Services” ในหัวข้อ “Digital Horizons : Shaping 
the Future of Capital Market การมองไปข้างหน้าสู่โอกาสและความท้าทายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในตลาดทุนไทย” เพ่ืออัปเดตความคืบหน้าการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลที่ผ่านมาของ ก.ล.ต. และเล่าถึง
แผนการพัฒนาในปี 2568 ซึ่งน่าจะทำให้ท่านที่เข้าร่วมงานได้เห็นภาพตลาดทุนไทยที่กำลังได้รับการขับเคลื่อน
ไปสู่ “ตลาดทุนดิจิทัล” รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังและทยอยเห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรมอยู่ในขณะนี้ และเพ่ือให้ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมงานได้รับทราบแผนงานในด้านนี้ของ ก.ล.ต. ด้วย ผมจึงขอ
นำเนื้อหาบางส่วนจากงานมาเล่าให้ฟังกันครับ  

หลายท่านน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่า การพัฒนาตลาดทุนไทยสู่ “ตลาดทุนดิจิทัล” เป็นหนึ่งในเป้าหมาย 
ที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยดำเนินการทุกขั้นตอนโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเอ้ือต่อการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มการลงทุน กระจายความเสี่ยง 
และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ลงทุนและความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบ 

นั่นเพราะเราทุกคนทราบดีว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วและมีบทบาท
อย่างมากในการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ดังที่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ประธาน
กรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานว่า ปัจจุบันโลกดิจิทัลเข้ามาดิสรัปทุกเรื่องด้วยสปีด
เร็วกว่าแสง เข้ามาแทรกซึมอยู่ในทุกเรื่อง ดังนั้นเราจะทำอย่างไรเพ่ือให้อยู่กับอนาคตท่ีเป็นปัจจุบันของเราได้ 
เพราะหลายสิ่งที่เคยคาดกันว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตไดเ้กิดข้ึนแล้วในปัจจุบัน เช่น AI ทีม่ีความสามารถใกล้เคียง
มนุษย์มากขึ้น ดังนั้นสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลในวันนี้จึงเป็น “Future is now” ไม่ใช่ “Future is future” แล้ว 

ก่อนจะเล่าถึงแผนงานในอนาคต ผมขอเล่าถึงความคืบหน้าในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการดิจิทัลแก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมาสักนิดครับ โดยในรอบปี 2567 ก.ล.ต. ได้ดำเนินการไปหลาย
เรื่องเลยครับ ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวไว้ในงานครับ ไม่ว่าจะเป็น  

(1) การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น การยื่นขอรับและออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ทางเล็กทรอนิกส์ (e-Licensing) แพลตฟอร์มศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
(Stakeholder Service Portal) เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตและรายงานข้อมูลต่าง ๆ และ
การรวมศูนย์ SEC Check Tools เพ่ือให้ประชาชนมีเครื่องมือช่วยตัดสินใจลงทุนและแจ้งเตือนความเสี่ยง  

(2) การยกระดับการกำกับดูแลด้วยเทคโนโลยี เช่น การรับข้อมูลแบบละเอียด (Granular Data) 
จากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดภาระของภาคธุรกิจและช่วยให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้แม่นยำขึ้น และ

 
เพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทย 

ด้วยตราสารหน้ีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond)  
 

 

 

(เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ในคอลัมน์ “คุยกับ ก.ล.ต.” นสพ.กรุงเทพธุรกิจ) 

อัปเดตการพฒันา SEC Digital Services 
มุ่งสู่ตลาดทุนดจิิทัล (1) 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาใช้ในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการกระทำผิดและคุ้มครองผู้ลงทุน 

(3) การส่งเสริมนวัตกรรมด้านดิจิทัล ผ่านโครงการ Regulatory Sandbox เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถทดลองนำนวัตกรรมมาพัฒนาการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและตลาดทุนได้ 

(4) การพัฒนาบุคลากรภาคตลาดทุน โดยการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการรับมือภัยคุกคามให้กับบุคลากรภาคตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอ 

ในปี 2568 ก.ล.ต. มีแผนพัฒนาการให้บริการดิจิทัลต่อเนื่องจากปีนี้ โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 

(1) Empowering Business: การขับเคลื่อนดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน
สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยอันจะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถรับมือกับความท้าทายและวิกฤตต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เช่น การรายงานข้อมูล e-Reporting แบบ Granular 
Data และโครงการ Regulatory Sandbox รวมทั้งการสร้างความตระหนักและความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามไซเบอร์ และการดูแลความเสี่ยงจากการใช้งาน AI และ Machine Learning ที่เข้ามามีบทบาทในการ
ดำเนินธุรกรรมในปัจจุบัน 

การรายงานข้อมูล e-Reporting แบบ Granular Data คือ การให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งข้อมูลแบบละเอียด 
ในระดับใกล้เคียงกับท่ีผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บมายัง ก.ล.ต. ผ่านระบบ e-Reporting แทนการรายงานรูป
แบบเดิม ที่ต้องจัดทำตามแบบฟอร์มที่ ก.ล.ต. กำหนด เพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผล สามารถวิเคราะห์
ได้หลากหลายรูปแบบ สะดวกต่อการนำไปตัดสินใจดำเนินการ กำกับดูแล และดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของ
ธุรกิจ รวมไปถึง การเปิดเผยข้อมูลทีส่ามารถนำไปต่อยอดได้ โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วและจะมีการหารือกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือปรับปรุงการทำงานและระบบงานให้ดียิ่งขึ้น   

นอกจากนี ้ยังคาดหวังว่า ในอนาคต ก.ล.ต. และภาคธุรกิจจะสามารถร่วมมือกันจัดตั้ง “ศูนย์ประสานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาคตลาดทุน” หรือ TCM-CERT ได้สำเร็จ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและช่วยเหลือกันในการรับมือภัยไซเบอร์ ซึ่งปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง
ดำเนินการและเริ่มเปิดรับสมาชิกแล้ว 

น่าเสียดาย วันนี้พื้นที่หมดแล้วครับ ขอยกยอดแผนการพัฒนาในด้าน (2) Streamlining Services และ  
(3) Democratizing Wealth ซึ่งเป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญอย่างมาก ไปเล่าต่อในครั้งหน้านะครับ  
ซึ่งหากเล่าครบทั้ง 3 ด้านแล้ว น่าจะทำให้เห็นภาพชัดว่า การพัฒนา “SEC Digital Services” ของ ก.ล.ต. 
ช่วงที่ผ่านมานอกจากจะครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีดิทัลในตลาดทุนควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทัง้ยังสะท้อนถึงทิศทางของแผนการพัฒนา 
ในด้านนี้ในระยะต่อไป ซึ่งผมจะนำมาเล่าในตอนถัด ๆ ไปด้วยครับ 
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพ่ือให้คุณมั่นใจ” 

 


